



1515 Stelton Road
Piscataway, NJ 08854
732 572-2289, máy lẻ. 2513
Fax 732 339-9104
www.piscatawayschools.org

Tiến sĩ Frank Ranelli
Tổng Giám đốc Trường

Dịch trong Google Dịch

ngày 2 tháng 9 năm 2020

Kính gửi các gia đình Piscataway:

Khi chúng tôi lập kế hoạch cuối cùng cho năm học 2020-2021 bắt đầu từ xa vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 9, chúng tôi muốn đảm bảo học sinh và gia đình của chúng tôi nhận thức được tất cả các giao thức và có các công cụ cần thiết để họ tự tin điều hướng việc học từ xa.

Lớp học Từ xa

Tuần này, tất cả học sinh và gia đình sẽ nhận được thông tin từ trường học / giáo viên của họ về cách đăng nhập vào Phòng học Zoom của họ - thông qua Schoology cho lớp K-12 hoặc qua Google Lớp học cho lớp PreK-3. Ngoài ra, chúng tôi đã chuẩn bị [Meo cho sinh viên Thành công](#), cung cấp lời khuyên để thiết lập không gian học tập từ xa tốt nhất trong nhà và [Hỏi đáp](#) để cung cấp tổng quan về cách học tập từ xa sẽ hoạt động.

Đi Học Đến Trường

Học sinh phải đến lớp học ở xa mỗi ngày và đến đúng giờ mỗi lớp. Giáo viên sẽ điểm danh chính thức và việc vắng mặt sẽ được ghi lại. Học khu sẽ tiếp tục tuân theo các hướng dẫn tương tự đối với các trường hợp vắng mặt có lý do / không có phép có trong Sổ tay Học sinh của chúng tôi. Có thể có ngoại lệ đối với Wi-Fi hoặc các sự cố kỹ thuật khác. Vui lòng liên hệ với trường học của con bạn nếu có bất kỳ sự cố kết nối nào xảy ra.

Giáo viên vắng mặt

Trong trường hợp giáo viên vắng mặt, các bài tập trong ngày sẽ được đặt trong thư mục điện tử Schoology hoặc Google Classroom của giáo viên để học sinh truy cập.

Thiết bị do Học khu cấp

Trong khi tất cả học sinh ở Lớp PreK-12 sẽ nhận được các thiết bị do Học khu cấp để sử dụng trong năm học này, không phải tất cả các lớp sẽ có những thiết bị này trước Thứ Ba. Bất kỳ học sinh nào không có quyền truy cập vào thiết bị khác ở nhà và đây là một khó khăn cho đối tượng, nên liên hệ với hiệu trưởng của tòa nhà của họ càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ cung cấp một thiết bị cho khách hàng mượn để sử dụng cho đến khi các thiết bị được đặt hàng đến Quận, vào cuối tháng này.

Phân phối Bữa ăn

Học khu sẽ tiếp tục phân phối bữa ăn theo kiểu "Grab and Go" tại các địa điểm tập trung trong toàn Thị trấn. Gói bữa sáng và bữa trưa Grab and go sẽ có sẵn để nhận vào các ngày Thứ Hai và Thứ Năm, từ 2:00 chiều đến 4:00 chiều tại các địa điểm sau:

- Administration Building, 1515 Stelton Road
- Arbor School, 1717 Lester Place
- Children Corner by the River, 2300 Cooper Street
- Eisenhower School, 360 Stelton Road
- ML King School, 5205 Ludlow Street
- T. Schor School, 243 North Randolphville Road

Các bữa ăn có sẵn cho tất cả học sinh Piscataway và có thể được đón tại bất kỳ một trong sáu địa điểm. Vui lòng mang theo chứng minh thư của trẻ đến địa điểm đón để lấy (các) bữa ăn. Xin lưu ý: Vì ngày đầu tiên đi học là Thứ Ba, nên việc phân phát bữa ăn sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020 và Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020. Lịch phân phối thông thường vào Thứ Hai / Thứ Năm sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020 .

Tư Vấn

với trường trở lại trong phiên giao dịch, hãy biết rằng nhân viên tư vấn trường học của bạn đang có cho sinh viên và gia đình của chúng tôi. Trong khi chúng tôi có thể hoạt động từ xa, các cố vấn và chuyên gia sức khỏe tâm thần của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu học tập và tình cảm xã hội của học sinh. Các cố vấn của trường đã trở lại và sẵn sàng hỗ trợ theo bất kỳ cách nào họ có thể. Vui lòng liên hệ với họ qua

Email hoặc điện thoại. Haven, chương trình sức khỏe tâm thần dựa trên trường học của Piscataway, cũng có sẵn để hỗ trợ học sinh và gia đình. Có thể liên hệ với Haven theo số 732-981-0700, máy lẻ. 2250 hoặc qua email tại Haven@pway.org. Như thường lệ, nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp thực sự, hãy gọi 911 hoặc nếu bạn cần hỗ trợ sức khỏe tâm thần ngay lập tức, hãy gọi UBHC theo số (800) 969-5300.

Chúng tôi mong đợi năm học này với nhiều hy vọng cho học sinh và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi biết có thể có một số gặp ghềnh trên con đường, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đặt học sinh lên hàng đầu mỗi ngày và mang đến cho chúng sự giáo dục xứng đáng. Xin hãy nhớ rằng cánh cửa của tôi luôn rộng mở để giải quyết bất kỳ mối quan tâm hoặc vấn đề nào, và tôi luôn biết ơn khi được nghe những câu chuyện thành công. Vui lòng theo dõi thông tin liên lạc thêm từ trường học của con bạn.

Chúc một năm học 2020-2021 thành công tốt

đẹp. Trân trọng,



Tiến sĩ Frank Ranelli